



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๕-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๖๑๓๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๒๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๑๕ มูลค่าข่าว ๒๖๖,๘๑๔-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สวิงไทยประกาศเหมาทุกแชมป์-คว้าเจ้าทอง5สมัยซ้อน



ทีมนักกอล์ฟทีมชาติไทย ทั้งชายหญิง กำลังรวมตัวฝึกซ้อมอยู่ที่สนาม แบล็ค เมาทัน กอล์ฟ คลับ หัวหิน ทรงเพิ่มความเฝ้ายามและเรียกความมั่นใจก่อนเข้าร่วมศึก ซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งกีฬาอล์ฟจะเปิดฉากชิงชัย 4 เหรียญทองระหว่างวันที่ 9-12 มิถุนายนนี้

กอล์ฟซีเกมส์หนนี้ เจ้าภาพจัดให้แข่งที่สนาม เชนโคธา กอล์ฟ คลับ สิ่งเวียนมาครฐานสากลที่เคยใช้จัดแข่งขันระดับแอลพีจีเอ ทวีร์มาแล้ว มีความยากตรงที่เป็นสนามติดทะเล บางหลุมมีต้นไม้สูง ทำให้จับทิศทางลมได้ลำบาก สภาพลมแรงทำให้นักกอล์ฟไทยที่ไม่คุ้นชินต้องฝึกตีลูกให้ต่ำเพื่อหลบลม อีกทั้งกรีนมีความไว การฝึกพัตตีให้แม่นยำทั้งทิศทางและน้ำหนักก็จะขาดเสียไม่ได้

เพื่อไม่ให้เสียเปรียบเจ้าภาพ "บีกรัง" รัชสกุลดี สักนิคานนท์ นายกสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย จึงมอบหมายให้ คณศ นิติวะกุล กรรมการส่งเสริมและพัฒนาทีมชาติ ในฐานะผู้จัดการทีมนักกอล์ฟชุดซีเกมส์ และไปปริชา เสนาพรหม ผู้ฝึกสอน นำคณะมือสวิงทีมชาติไทยเดินทางไปสัมผัสสนามเชนโคธา ในช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา

โดย 7 นักกอล์ฟตัวจริงทั้งชายและหญิง ประกอบด้วย ชาย 4 คน เนติพงศ์ ศรีทอง, ตะวัน พงศ์พันธุ์, กษิตี เสือครุฑ, สาทิศ สุวรรณรัตน์ และหญิง 3 คน เบญญาภา นิกิทธิโสภณ, สุธาวิ ธาระชัย และ ปาจารย์ อนันต์นฤการ

ไปปริชา เสนาพรหม เผยว่า การไปทดสอบที่สนามเชนโคธา ได้แบ่งการฝึกซ้อมตามระยะของสนามเป็น 2 ระยะ เพราะยังไม่รู้ว่าฝ่ายจัดการแข่งขันจะกำหนดให้แข่งจริงที่ระยะไหน ซึ่งผลงานที่ออกมาเป็นที่น่าพอใจ ช่วยให้เด็กมีความมั่นใจกันมากขึ้น อย่าง สาทิศ ที่ติดทีมซีเกมส์หนแรก ก็ทำได้ 6 อันเดอร์พาร์, ตะวัน 4 อันเดอร์พาร์ หรือตีหัวลูกอย่าง เนติพงศ์ ก็

ทำได้ 2 อันเดอร์พาร์ เช่นเดียวกับฝ่ายหญิงที่มี เบญญาภา เป็นกำลังหลัก ก็ตีได้ 2 อันเดอร์พาร์ เช่นกัน

สำหรับข้อมูลนักกอล์ฟทีมชาติไทยชุดนี้ ไปปริชา เผยว่า แต่ละคนมีจุดเด่นจุดด้อยไปคนละอย่าง "เจมส์" เนติพงศ์ หนุ่มนครปฐม วัย 21 ปี จาก ม.ธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์มากที่สุด การตีไวใจได้ เล่นซีเกมส์มา 2 สมัย และเคยเขียนเกมส์ 1 สมัย เป็นนักกีฬาที่มีระเบียบวินัยดี ผู้ปกครองเอาใจใส่ให้ ความร่วมมือกับทีมชาติอย่างเต็มที่

"ดาร์" ตะวัน ชาวอุดรธานี วัย 21 ปี จาก ม.ปทุมธานี เคยเล่นทีมชาติครั้งแรกจากเอเชียนเกมส์ที่เกาหลีใต้ การตีเด่นที่ช็อตแอฟโพรซ แต่ใครที่ยังไม่แม่นยำที่ควรและได้ระยะปานกลาง จึงต้องเน้นซ้อมที่ออฟไลน์มากขึ้น

"วิน" กษิตี มือสวิงจากปราจีนบุรี บัณฑิตหนุ่ม ม.กรุงเทพ วัย 23 ปี เล่นให้ทีมชาติหนแรกจาก "อินซอนเกมส์" เช่นเดียวกัน จุดเด่นคือการเล่นที่คงเส้นคงวา แม้ไม่ชอบตีลูกแบบร้อนแรงแต่ก็ไวใจได้ในการทำสกอร์ ซึ่งภายในทีมจำเป็นต้องมีผู้เล่นประเภทนี้เอาไว้ช่วยรักษาสกอร์

"เซฟ" สาทิศ หนุ่มเมืองหลวง วัย 17 ปี อยู่ชั้น ม. 6 ร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตร เพิ่งติดทีมชาติครั้งแรก แต่มีจุดเด่นที่การตีไกล และแอฟโพรซแม่นยำ เพียงแค่ต้องพัฒนาในเรื่องพัตตีบนกรีนและยังขาดประสบการณ์ในเวทีใหญ่ๆ

ส่วนทีมหญิง "ก๊อฟ" เบญญาภา ก้านเหล็กสาวกรุงเทพฯ วัย 17 ปี เล่นให้ทีมชาติไทยตั้งแต่ซีเกมส์ที่พม่า ต่อด้วยเอเชียนเกมส์ที่เกาหลีใต้ จึงมีประสบการณ์มากกว่าเพื่อนร่วมทีม อีกทั้งยังอยู่ในช่วงไฟอร์มร้อนแรง แม้จะเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่น แต่สามารถคว้าแชมป์ในรายการอาชีพได้มาหลายรายการ

"บัน" สุธาวิ วัย 17 ปี เรียนอยู่ชั้น ม.6 ร.ร.สาธิต ม.รามคำแหง เตรียมลงแข่งขันในนามทีมชาติครั้งแรก



หลังจากมีชื่อติดเป็นตัวสำรองในชุด “อินซอนเกมส์” เมื่อปีที่แล้ว จัดว่ามีอาวุธเฉียบคมทั้งตีไกลและชีพ-พัสดดี และ “เมียว” ปาจริย์ เด็กเกรด 10 ร.ร.นานาชาติ ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก (บางนา) น้องใหม่ในนามทีมชาติ วัยเพียง 16 ปี ซึ่งสมาคมกอล์ฟเห็นแววจากแชมป์ระดับเยาวชนและถ้วยสมัครเล่นจากรายการใหญ่ๆ จึงหวังจะให้ป็นสายเลือดใหม่ที่จะเป็นตัวความหวังในอนาคต

สำหรับคู่แข่งสำคัญของทีมชาติคือ มาเลเซีย และเจ้าภาพ สิงคโปร์ แต่ข่าวคราวที่ผ่านมา “ทีมเสือเหลือง” ตั้งใจจะส่งผู้เล่นหน้าใหม่มาแข่งยกชุด โดยไม่มีชื่อของกำลังหลักอย่าง เกวิน คายล์ กรีน มืออันดับ 10 เยาวชนโลก ที่อยู่ในช่วงปีสุดท้ายของการเรียนที่สหรัฐฯ ซึ่งหากเป็นไปตามนั้นย่อมจะส่งผลดีต่อทีมชาติไทย ขณะที่ทีมหญิง คู่แข่งสำคัญคือ ฟิลิปปินส์ ที่มีผลงานเด่นในระดับเอเชีย และ “ทีมลอดช่อง” ที่คุ้นเคยสนามแข่งมากที่สุด

อย่างไรก็ตาม แม้ทัพสวิงไทยจะครองเจ้าเหรียญทองมาแล้วถึง 4 สมัยติดต่อกัน เริ่มตั้งแต่ครั้งที่ 24

ที่นครราชสีมา ได้ 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน, ครั้งที่ 25 ที่สปป.ลาว 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน, ครั้งที่ 26 ที่อินโดนีเซีย 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และครั้งที่ 27 ที่พม่า 2 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง ทว่าทีมชาติก็ยังไม่สมหวังในการคว้าได้ครบ 4 เหรียญทอง ดังนั้นในหนนี้ รังสฤษฎ์ ลักขิตานนท์ นายก้านเหล็กไทย สั่งกำชับนักกีฬาทุกคนให้สู้เต็มที่ พร้อมประกาศมั่นจะชิวชัยในทุกประเภททั้งชายและหญิงให้ได้อย่างยิ่งใหญ่...

